

# ด่วนมาก

ที่ มท 0809.4/ก 1930



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสีมา กทม. 10300

12 กันยายน 2551

เรื่อง แนวทางการถ่ายโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาที่ถ่ายโอน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการของสถานศึกษาที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบสัญญาจ้าง นั้น

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้กำหนดแนวทางการถ่ายโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถูกยกเลิกสัญญาจ้าง ดังนี้

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนสถานศึกษากำหนดอัตราตำแหน่งพนักงานจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง (ก.กลาง) กำหนด และบรรจุพนักงานราชการที่ผ่านการประเมินเข้าเป็นพนักงานจ้างโดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกสัญญาจ้าง และให้ได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต้นของตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
2. พนักงานราชการที่ผ่านการประเมิน และได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างในปีงบประมาณ 2551 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งจ่ายไว้เป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราชการดังกล่าวที่เหลือหลังจากการหักเงินชดเชยให้พนักงานราชการแล้ว และจะต้องโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนพนักงานราชการ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2552 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร
3. กรณีพนักงานราชการในสถานศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอน มิให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการที่ถ่ายโอนไปพร้อมกับสถานศึกษา

เพื่อให้การถ่ายโอนพนักงานราชการของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดได้โปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพนักงานราชการของสถานศึกษาที่ถ่ายโอน และถูกยกเลิกสัญญาจ้างเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้หากตำแหน่งพนักงานจ้างดังกล่าวว่างลงก็ให้ยุบเลิกตำแหน่งมิให้บรรจุบุคคลอื่นในตำแหน่งที่ว่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



**(นายสันติ วรรณวโรทร)**  
**อธิบดี ปฏิบัติราชการแทน**

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3242

โทรสาร 0-2241-9055